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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาทกัษะการบริหารงานและเปรียบเทียบทกัษะ
การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี  จ าแนกตาม
ต าแหน่งทางการบริหาร วฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียน  และ
เพื่อประมวลขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ จ านวน 33 คน ผูจ้ดัการ จ านวน 33 คน และ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร จ านวน 132 คน รวมทั้งหมด 891คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที และค่าการทดสอบเอฟ  

ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี มี
ทกัษะการบริหารงาน ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อย 
คือทกัษะการบริหารงานด้านมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะด้านเทคนิค ทกัษะวิชาการ และทกัษะด้าน
ความคิดรวบยอด ส่วนผลการเปรียบเทียบระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีต าแหน่งทางการบริหารท่ีต่างกนั ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนผู ้บริหารท่ีมีวุฒิทางการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั และปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกนั ทั้งใน
ภาพรวมและรายดา้น พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ส่วนขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ควรมีความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบริหารท่ีถูกตอ้งและควรให้ความส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ
ดา้นการจดัการความขดัแยง้ ควรมีการกระจายอ านาจให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรมีทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ การพฒันาบุคลากร การใช้เทคนิคการคาดการณ์และการท านาย
แนวโน้มของโรงเรียน การนิเทศ การจดัการแหล่งเรียนรู้ นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองการพฒันาหลกัสูตร 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study and compare work administration 
skills of Islamic private school administrators based on their administrative position, educational  
qualification, work experiences, and school sizes and compile suggestions on work administration 
skills development for Islamic private school administrators in Pattani province. The samples used 
in this research consisted of 33 school directors, 33 school managers and 132 school 
administrative heads, making a total of 198 simples. The data was collected using questionnaires 
and interviews. The descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation,       
t-test and F-test was used to analyze the collected data. 

It is  found from this study that the overall and in each dimensional level of work 
administration skills are high with mean scores ranging from high to low namely, human relation 
skills, technical skills, academic skills and conceptual skills. On the comparative analysis of the 
work administration skills, the results show that there are no significant difference for both overall 
and each dimensional level of the administrators based on their administrative position difference. 
However, a statistically significant differences at .05 is found for overall and each dimensional 
level of the administrators based on their education qualifications, work experiences and the sizes 
of their workplaces.  

Regarding suggestions related to work administration skills development of the 
administrators, the administrators should have a true understanding of administration process and 
they should be conscious of improving conflict resolution skills, empowering subordinates. 
School administrators should be skillful in utilizing the emerging technology and innovation, 
using forecasting technical to identify school’s future trends, supervising and managing learning 
resources. Rather, they should given emphasis to curriculum development. 
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  فطانيولاية ب الإسلامية الأهلية المدارس لمديري المهارات الإدارية الموضوع
 مصباح ساموه  الباحث
 الإدارة التربوية الإسلامية  القسم

 هجرية ٦٣٤١ العام الجامعي
 

 مستخلص البحث
 

ولاية ب الإسلامية الأهلية المدارس لمديري  الإداريةالمهارات دراسة  إلى البحث يهدف
 الإدارية، متهاوخب  ،مؤهلاتهم العلميةو  ، مناصبهم بين مديرينلل  لمهارات الإداريةالمقارنة  راسةود فطاني

 و . فطانيولاية ب الإسلامية الأهلية المدارس لمديري  للمهارات الإدارية التطور سبل دراسةو هم مدارس ونوعية
من إداري، و  ٤٤من المديرين ،  ٤٤شخصا،  ٦٩١كان عددهم البحث   هذا المستخدمة في اتالعين
الأدوات   هيو  لدراسةل  المستخدمة لأدوات وا  ،الإدارية التنفيديون في الشؤونالرؤساء من  ٦٤١

 الحسابي،  الإحصاء وهي :الجاهزة بالبامجتها بيانا تحليل ويتم  .الشفوية  المقابلةو   السؤال عنالاستجوابات 

   (F) .وقيمة  ، (t) وقيمة  المعياري، والانحراف الحسابي، والوسط المئوية، والنسب التردد، مقياس
 الإسلامية الأهلية المدارس لمديري  المهارات الإداريةأن  البحث هذا من المستفادةوالنتائج 

 مجال  في هؤلاء أن حظيلا  خصوصا مهاراتهم  في ستوإذا در  فطاني بشكل عام في المستوى العاليولاية ب
 ديميةالمهارة الإيكادي  و .المهارة الفنية  التوالي على تأتي بينما ،التراكمية الدرجات بأعلى تميزوا المهارة الٍانسانية

مهارات  في الفرق حول مقارنة دراسة من النتائج وأما  الذهنيةلمهارة ادرجة وهي  أما المهارات التي أقل  و 
مهاراتهم عموما  اختلاف في يؤثر لا للمديرين  مناصبهم  تباين أن  يلاحظ الأربع للمتغيرات المديرين
مهاراتهم عموما  اختلاف في يؤثر للمديرين هممدارس نوعية متهاوخب مؤهلاتهم   تباين أنو  وخصوصا
 .0.5 )) بسيط اختلاف ففيهاوخصوصا 

 الإسلامية الأهلية المدارس لمديري  للمهارات الإدارية رالتطو  ليسبالتوجيهات من ما وأ
 المهارات الإدارية  الكذوك  ،صحيحةالإلى فهم العمليات الإدارية  ديرونالميحتاج   وهي  فطانيولاية ب
 ا ستخدا  م في  ا كون  م اه ر ي يج ب أ ن  . مته تح ت ق ياد  ا لم وج ود  دي رو  ن  إ لى  أ ع  اء  ا لم  يج ب أ ن  ي تولى لصرا . . ل 

و إدارة مركز التعليم  إشراف  ،  مدرسةللواتجاهات التنبؤ   توقعات  ،  تطوير الموظفين ،التكنولوجيا والابتكار
 تطوير المناهج الدراسية. ا فيلماع ديرية إلى ذلك، يجب أن يكون للمالإضاف .التعلم
 


